

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง

สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เวลา ๐๘.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายแดนไชย ชายทวีป	ประธานสภาฯ	แดนไชย ชายทวีป	
๒	นายบุญสิน โคตรวิชา	รองประธานสภาฯ	บุญสิน โคตรวิชา	
๓	นายสุนา นามขร	เลขานุการสภาฯ	สุนา นามขร	
๔	นายภักดี ถาวร	ส.อบต.หมู่ ๑	ภักดี ถาวร	
๕	นายวินิจ ไชยรักษ์	ส.อบต.หมู่ ๒	วินิจ ไชยรักษ์	
๖	นางลำไย บรรหาร	ส.อบต.หมู่ ๓	ลำไย บรรหาร	
๗	นายปัญญา ทศรักษา	ส.อบต.หมู่ ๔	ปัญญา ทศรักษา	
๘	นางลำพุล พยุงวงศ์	ส.อบต.หมู่ ๕	ลำพุล พยุงวงศ์	
๙	นางลำไย สี่มาเมือง	ส.อบต. หมู่ ๗	ลำไย สี่มาเมือง	
๑๐	นางอุไร พันธุมมา	ส.อบต. หมู่ ๘	อุไร พันธุมมา	
๑๑	นายธีระศักดิ์ บุญทศ	ส.อบต. หมู่ ๙	ธีระศักดิ์ บุญทศ	
๑๒	นางอุไรวรรณ คุณรักษ์	ส.อบต. หมู่ ๑๑	อุไรวรรณ คุณรักษ์	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายวีระพงษ์ ทูมมาบุญมีตระกูล	นายก อบต.	วีระพงษ์ ทูมมาบุญมีตระกูล	
๒	นายถนอม บรรหาร	รองนายก อบต.	ถนอม บรรหาร	
๓	นายอนันทร ธิสาเวช	รองนายก อบต.	อนันทร ธิสาเวช	
๔	นายสิทธิรักษ์ จำรูญ	เลขานุการนายก อบต.	สิทธิรักษ์ จำรูญ	

เริ่มประชุม เวลา ๐๘.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมมาครบองค์ประชุมแล้ว นาย แคนไชย ขาวทวีป ประธานสภา อบต.สร้างมิ่ง เป็นประธานการประชุมได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน - ขอขอบคุณสมาชิก อบต.ทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอเยี่ยมร่วมกับ อบต.เคลื่อนที่และงานแสดงสินค้าโอท็อป ทำให้ดำเนินงานสำเร็จไปด้วยความเรียบร้อย

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ประธาน - ขอให้สมาชิกทุกท่านพิจารณารายงานการประชุมสภา อบต.สร้างมิ่งสมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ว่าถูกต้องหรือไม่มีสิ่งใดแก้ไข หรือ ตกหล่นไปหรือไม่ที่ประชุม - ไม่มี

ประธาน - หากไม่มี ต่อไปผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมานะครับสมาชิกท่านใดเห็นว่าบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาถูกต้องสมบูรณ์แล้วโปรดยกมือ

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ สถานที่ก่อสร้างบ่อกำจัดสิ่งปฏิกูล

ประธาน - ขอเชิญท่านนายก อบต.ชี้แจงครับ

นายก อบต. - เรียนประธานและสมาชิกทุกท่าน ผมนายวีระพงษ์ ทุมมาบุญมีตระกูล นายก อบต.สร้างมิ่ง ขอเสนอสถานที่ก่อสร้างบ่อกำจัดสิ่งปฏิกูล คือที่สาธารณประโยชน์โคกคิม่วงบ้านท่าลาด โดยจะขอใช้พื้นที่ประมาณ ๑ ไร่ ตามที่ อบต.สร้างมิ่ง ได้พาทุกท่านรวมทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกบ้านและประชาชนผู้มีส่วนได้เสียไปศึกษาดูงานการกำจัดสิ่งปฏิกูล ณ.เทศบาลตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ก็เห็นแล้วว่าเป็นบ่อกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องตามหลักสุขอนามัย เห็นควรนำเอามาเป็นแบบอย่างได้ ไม่มีกลิ่นเหม็นและยังมีประโยชน์มากมาย ลดภาระสิ่งแวดล้อม แก้ไขการแพร่ระบาดของโรคพยาธิ และสามารถนำสิ่งปฏิกูลที่ผ่านการบำบัดและนำมาเป็นปุ๋ยได้ ประกอบกับเป็นนโยบายของทางจังหวัดยโสธรที่จะให้ท้องถิ่นแต่ละแห่ง ต้องมีที่ทิ้งหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะอนามัยเพื่อแก้ไขป้องกันโรคพยาธิใบไม้ในตับ หรือป้องกัน การแพร่ระบาดของพยาธิที่แพร่ลงสู่แม่น้ำและกลับไปอยู่ในตัวปลา คนก็ไปกินปลาอีกก็อาจจะเป็นผลให้พยาธิกลับเข้ามาสู่คนอีก ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนชาวตำบลสร้างมิ่ง ของเราปลอดภัยและมีสุขภาพอนามัยที่ดี ผมจึงมีแนวคิดที่ทำบ่อกำจัดสิ่งปฏิกูลขึ้น ๑ แห่ง ณ.ที่สาธารณประโยชน์บ้านท่าลาด หมู่ที่ ๙ จำนวนพื้นที่ขอใช้ ๑ ไร่ ครับ หรือที่ประชุมมีความคิดเห็นอย่างไร มีสถานที่แห่งไหนที่เหมาะสมไปกว่าที่ที่ผมเสนอนี้ก็

สามารถเสนอมาได้ครับ

ประธาน - ขอให้สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามหรืออภิปรายก็ขอเชิญครับ

ส.อบต. นายปัญญา ทศรักษา - เรียนประธานสภาฯ เกี่ยวกับการก่อสร้างบ่อกำจัดสิ่งปฏิกูล ส่วนตัวแล้วผมเห็นด้วยครับ เป็นสิ่งที่ดีเพื่อลดปัญหาโรคภัยไข้เจ็บ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนของเรา สำหรับพื้นที่ก่อสร้าง ณ.สถานที่สาธารณประโยชน์โคกคิมม่วง บ้านท่าลาดนั้น ทราบมาว่าท่านกำนันได้สอบถามประชาคมหมู่บ้านแล้วว่าส่วนใหญ่เห็นด้วย แต่อยากจะให้ก่อสร้างฝั่งถนนไปทางทิศตะวันออก เพราะฝั่งทางนั้นบ้านคนไม่มี และอยากให้ทาง อบต.ลงไปจัดเวทีประชาคมรวมทั้งสองบ้านอีกครั้งครับ ทั้งหมู่ที่๙ บ้านท่าลาด และหมู่ที่๑๑ บ้านแสนสำราญ และผมมีข้อสังเกตว่าสมมติว่าสร้างบริเวณหมู่ที่๙ ซึ่งดูจะห่างไกลจาก อบต.จะมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติดูแลอย่างไร

ส.อบต. นายธีระศักดิ์ บุญทศ - ทางพื้นที่บ้านท่าลาด ถ้าไม่มีกลิ่น ไม่มีผลกระทบอะไรก็ยินดีให้สร้างได้ แต่อยากให้สร้างไปทางทิศตะวันออก เพราะฝั่งทางทิศตะวันตกมีบ้านเรือนและมีโรงน้ำอยู่บริเวณแถวนั้น

ส.อบต. นางอุไรวรรณ คุณรักษ์ - สำหรับบ้านแสนสำราญ เห็นด้วยค่ะ ทำแล้วเกิดประโยชน์ต่อชุมชน
ประธาน - ตามที่พวกเราไปศึกษาดูงานมาก็เห็นว่าไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นและก็ยังอยู่ใกล้ชุมชนของเทศบาลตองโขบของเขา อยู่ในบริเวณที่ทำการเทศบาลด้วยเข้าไป ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรกระทบกับที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงกัน

ปลัด อบต. - สำหรับข้อห่วงใยที่ว่าอาจอยู่ไกลจากสำนักงาน อบต. นั้นจะบริหารจัดการอย่างไรนั้นในความคิดของผมเบื้องต้น หลังจากทำเสร็จเราก็ต้องทำรั้วรอบไว้ก่อน ทางเข้ามีประตูเปิด-ปิด ถ้ามีเอกชนจะนำสิ่งปฏิกูลไปทิ้งก็ให้ประสานเข้ามาทางสำนักงาน อบต.สร้างมิ่ง แล้วส่งเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขออกไปดูด้วย ในขั้นตอนระหว่างนี้เรากำลังปรับปรุงข้อบัญญัติตำบล เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูล ออกกฎระเบียบค่าธรรมเนียมในการทิ้งแต่ละครั้งก็ทำควบคู่กันไปกับการก่อสร้างบ่อบำบัดในอนาคตก็ต้องขยับขยายในส่วนประกอบอื่น เช่นโรงตากสิ่งปฏิกูล เป็นต้น

ส.อบต. นายภักดี ถาวร - ผมเห็นด้วยกับการก่อสร้างบ่อกำจัดสิ่งปฏิกูล เพราะจะได้มีที่ทิ้งสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะอนามัย แต่กลัวว่าถ้าบริหารจัดการไม่ดี มีคนมาขโมยทิ้ง โดยที่ อบต.ไม่เห็นไม่ได้ไปกำกับดูแล อาจจะเสี่ยงปฏิกูลไม่ถูกต้องได้ครับ อันนี้ฝากทางฝ่ายบริหารนำไปคิดวิธีบริหารจัดการให้ถูกต้องต่อไป

นายก อบต. - การบริหารจัดการบ่อสิ่งปฏิกูลนั้นผมได้คิดไว้อยู่หลายอย่าง แต่เบื้องต้นก็จะไปสอบถามทาง อบต.สามแยกว่าเขาทำอย่างไร เพราะเขามีบ่อกำจัดสิ่งปฏิกูลแล้ว และข้อมูลจากแหล่งอื่นๆเพื่อนำมาปรับใช้กับของเราที่กำลังจะทำ โดยจะวางกรอบบริหารให้ดีที่สุดครับ

ส.อบต. นายปัญญา ทศรักษา - ขอสอบถามท่านนายก อบต.ครับ ท่านจะทำขนาดเท่าไรเพราะเท่าที่ไป ศึกษาดูงานมา มีทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ถ้าทำขนาดเล็กเกรงว่าจะไม่เพียงพอสำหรับตำบลเราครับ

นายก อบต.- ผมคิดว่าเราจะใช้งบประมาณ ประมาณ สี่แสนกว่าบาท ก็ต้องดูว่าชุมชนบ้านเรานั้นมีขนาดเท่าไร ก็ครัวเรือน อัตราหรือตามถึในการดูสัดส่วนต่อครัวเรือนดูข้อมูลต่างๆมาประกอบเช่น ครัวเรือนหนึ่งๆนานแค่ไหน จึงจะดูสัดส่วนครั้งหนึ่งคำนวณองค์ประกอบต่างๆ เพื่อมาปรับใช้ว่าเราควรจะใช้บ่อขนาดไหนแต่สิ่งสำคัญต้องดูงบประมาณประกอบด้วยครับ ถ้ามีงบน้อยก็อาจจะทำขนาดเล็กหรือถ้ามีงบมากก็ต้องทำขนาดใหญ่เหล่านี้ก็ต้องดูหลายองค์ประกอบร่วมกันครับ

ประธาน - ก็อภิปรายมาพอสมควรแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ที่ประชุม - ไม่มี

ประธาน - หากไม่มีต่อไปผมจะขอมติจากที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๙ โคกคิมม่วงเป็นสถานที่ก่อสร้างบ่อกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยขอพื้นที่จำนวน ๑ ไร่ ตามที่ท่านนายก อบต. นำเสนอมานี้หากเห็นชอบโปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๑๐เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑เสียง

๓.๒ ขอความเห็นชอบในการก่อสร้างบ่อกำจัดสิ่งปฏิกูล ณ.ที่สาธารณประโยชน์

ประธาน - ขอเชิญท่านนายก อบต.ชี้แจง

นายก อบต.- เรียนประธานสภา และสมาชิก อบต.ทุกท่าน สำหรับวาระนี้เป็นวาระต่อเนื่อง จากวาระที่ ๓.๑ เมื่อทาง อบต.ได้กำหนดพื้นที่ก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล ณ.ที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๙ โคกคิมม่วงแล้วตามหลักหากพื้นที่สาธารณประโยชน์โดยังไม่มี นสล.แล้วถือว่าอยู่ในเขตป่าไม้ดังนั้น จะทำการก่อสร้างอะไรในพื้นที่ดังกล่าวพื้นที่ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภา อบต. สร้างมิ่งก่อน สำหรับพื้นที่โคกคิมม่วงหมู่ที่ ๙ ไม่แน่ว่าทางอำเภอออกเป็นหนังสือ นสล.แล้วหรือยังในตำบลเราก็มีหลายแปลงแล้วที่ออก นสล. ดังนั้นเพื่อป้องกันไว้ก่อนจึงนำเข้าสู่อภิปรายพิจารณาให้ความเห็นชอบ ถ้าที่แปลงนี้มีเอกสาร นสล.แล้วก็ไม่มีปัญหาสามารถสร้างได้เลยไม่ต้องขอป่าไม้ หากไม่มี นสล. ถือว่าเป็นพื้นที่ป่าไม้ต้องขออนุญาตป่าไม้และก่อนขอก็ให้สภา อบต.เห็นชอบก่อนว่าให้ใช้เป็นบ่อกำจัดสิ่งปฏิกูลได้หรือไม่ ดังนั้นวันนี้ผมจึงป้องกันเอาไว้ก่อนจึงขอให้สภาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบด้วยครับ

ประธาน - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่

ที่ประชุม - ไม่มีใครอภิปรายหรือสงสัย

ประธาน - หากไม่มีต่อไปผมก็จะขอมติจากที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ อบต.สร้างมิ่งก่อสร้างบ่อกำจัดสิ่งปฏิกูล ณ.ที่สาธารณประโยชน์หมู่ที่ ๙ โคกคิมม่วง หากเห็นชอบโปรดยกมือ

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๑๐เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

ประธาน - ต่อไปเป็นเรื่องอื่นๆขอเชิญ ใครมีเรื่องอื่นจะเสนอต่อที่ประชุมเชิญครับ

นายก อบต. - ขอแจ้งโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๖ ขณะนี้ทำสัญญา ๒โครงการเป็นถนน คสล. หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๙ ผู้รับจ้างจ้างเข้างานแล้ว อยู่ระหว่างงานก่อสร้างยังไม่สำเร็จ

- ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ อบต. ก็กำลังจะมีโครงการฝึกหอบทวน อปพร. ขณะนี้ยังหาสถานที่ฝึกยังไม่ลงตัว เห็นทางป้องกันว่าจะใช้ภูสระดอแก้ว แต่ยังไม่นั่นอน

- รายงานการตรวจสอบบัญชีจากหน่วยงาน สตง. ที่เข้ามาตรวจเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาของ อบต. สร้างมิ่งก็ยังมีข้อบกพร่องอยู่ บางอย่างก็ยังไม่เรียบร้อย ก็อาจมาจากหลายสาเหตุ เช่น มีการย้ายเจ้าหน้าที่บ่อย งานไม่ต่อเนื่อง หรือเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบดังกล่าว ทำงานไม่เรียบร้อย การเข้าใจคาดเคลื่อนในการลงบัญชีในระบบใหม่เหล่านั้นล้วนเป็นปัญหาซึ่ง เจ้าหน้าที่ที่มาใหม่กำลังแก้ไข

ส.อบต. นายปัญญา ทศรักษา - ขอสอบถามท่านนายก อบต. ครับ เรื่อง ผอ. กงช่าง ทำไมช่วงนี้ไม่มาทำงาน และเรื่อง ธนาการน้ำใต้ดินระบบโซล่าเซลล์ของหมู่ที่ ๑๑ ของนายสุนวรี นั้น บ่อน้ำที่ขุดเจาะมีน้ำไม่เพียงพอ จะแก้ไขอย่างไร ขุดเจาะใหม่ได้หรือไม่

นายก อบต. - สำหรับ ผอ. กงช่างของเรานั้น ถูกคดีเก่าจากที่ทำงานเดิมโดย ปปช. ชี้ข้อมูลความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ มติ ก. อบต. จังหวัดยโสธร แจ้งมาให้ไล่ออก ผมเคยเสนอคำสั่งให้ปลดออกแต่ ก. อบต. จังหวัดยโสธร บอกว่าขัดแย้งกับมติ ครม. ที่เคยมีไว้จึงให้เปลี่ยนจากปลดออกเปลี่ยนเป็นไล่ออกซึ่งมีผลตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ แล้วตอนนี้พ้นสภาพเป็นข้าราชการแล้ว แต่ตอนนี้ต้องไปต่อสู้ต่อที่ศาลปกครอง

- สำหรับเรื่องธนาการน้ำใต้ดิน แบบเจาะบาดาลโซล่าเซลล์หมู่ที่ ๑๑ ผมจะสอบถามและแจ้งไปหาผู้รับจ้างให้แก้ไขใหม่เบื้องต้น บ่อนี้ยังไม่มีมีการตรวจรับงาน

ส.อบต. นางอุไรวรรณ คุณรักษ์ - ขอแจ้งการแก้ไขรายของนายสุนวรี ที่ท่านนายกกล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ขณะนี้ทางผู้รับจ้าง กำลังดำเนินการเจาะบ่อให้ใหม่แล้วคะ

ส.อบต. นางลำไย สิวาเมือง - ขอถามท่านนายก อบต. ค่ะ ทำไมถนนลาดยางเส้นโคกกอก คีมยาวทำไมไม่ถึงสระใหญ่เลยคะ ขาดไม่เยอะ น่าจะทำให้สุดสายคะ

นายก อบต. - ทางผู้รับจ้างเขาก็ทำตามงบประมาณ ทำจากจุดเริ่มต้นที่โคกกอก ยาวตามงบประมาณขาดอีกไม่มาก เดี่ยวต่อไปจะหางบมาลงต่อไปให้ หรือจะใช้งบจาก อบต. ของเราทำไปที่ละนิดๆก็น่าจะได้

ส.อบต. นางอุไรวรรณ คุณรักษ์ - ถนนสายทางบ้านหินเหล็กไฟที่เสาไฟหักหรือชำรุดนั้น เมื่อไหร่เขาจะมาแก้ไขให้ ยังอยู่ในระยะประกันสัญญาหรือไม่ ช่วยแจ้งให้ผู้รับจ้างมาแก้ไขให้ด้วยคะ ชาวบ้านฝากถามคะ

นายก อบต. - ครับผม จะแจ้งผู้รับจ้างมาแก้ไขให้ครับ ยังอยู่ในระหว่างประกันสัญญาครับ

ส.อบต. นายภักดี ถาวร - ผอ. กงช่าง หรือ ผอ. จอร์จ ออกไปแล้วขอถามท่านนายกครับว่างานต่างๆ เช่น ธนาการน้ำใต้ดิน จะได้อีกไหมครับ เพราะเป็นโครงการที่ดีชาวบ้านยังต้องการอีกมากครับ

นายก อบต.- ก็คิดว่าจะยังได้อยู่ครับ เพราะผมก็ประสานกับ ผอ.จอร์จ อยู่ตามปกติ หากมีโครงการต่าง ๆ คิดว่าเขาคงนำมาลงให้ แต่เราก็ต้องเสนอขอไปตามปกติ ตามหน่วยงานที่เขาแจ้งมาให้เราเสนอ

ส.อบต. นายปัญญา ทศรักษา - ขอถามนายกนะครับ เรื่องขึ้นค่าตอบแทนสมาชิก อบต.พอจะมีข่าวดีหรือไม่ ช่วยชี้แจงให้ฟังหน่อยครับ

นายก อบต. - เรื่องขึ้นค่าตอบแทน เงินเดือนของสมาชิก อบต. ตอนนี้ก็เป็นไปได้สูง รอฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องว่า สมควรหรือไม่ ผมคิดว่าพวกเราไม่ได้ขึ้นเงินเดือนมาแล้ว ๑๕ ปี ทางรัฐบาลน่าจะเห็นใจ รอฟังข่าวต่อไปเรื่อยๆครับ คิดเปอร์เซ็นต์จะได้ขึ้นมีสูงครับ

ประธาน - มีใครจะเสนอเรื่องอื่นๆหรือไม่

ที่ประชุม - ไม่มี

ประธาน - หากไม่มี ผมขอปิดประชุม

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายสุนา นามชร)

เลขานุการสภา อบต.สร้างมิ่ง

- คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖


ลงชื่อ



(นางอุไร พันธุมมา)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

ลงชื่อ



(นายธีระศักดิ์ บุญทศ)

กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

ลงชื่อ



(นางลำไย สี่มาเมือง)

กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

- รายงานการประชุมสภานี้ สภา อบต.สร้างมิ่ง มีมติรับรองเมื่อคราวประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๒๖ เดือน เมษายน ๒๕๖๖

ลงชื่อ



(นายแดนไชย ชายทวีป)

ประธานสภา อบต. สร้างมิ่ง